



4 Energy 4.0

กับ พลเอกณัฐดิพล กนกโชติ (จบ)

สวัสดิ์ครับ มองโลกแบบวิกรมวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ปล่อยมลพิษออกมาน้อยแต่ให้พลังงานมาก

อย่างที่เล่าแล้วว่าแผงโซลาร์ เมื่อก่อนประสิทธิภาพอาจจะน้อยแต่ปัจจุบันประสิทธิภาพของมันก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตรงนี้ก็จะมีการพัฒนาขึ้นอีก อะไรก็ตามแต่ในเรื่องของพลังงานที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรามีโครงการวิจัยสนับสนุน แต่ในขณะนี้เรากำลังว่ามีอะไรที่เราสนับสนุนงบประมาณไปแล้วดีขึ้นกว่านี้ให้เป็นระยะยาว ให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยว่าทำอย่างไรถึงจะใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ฉะนั้นในภาพรวมแต่ละปีที่จะก้าวไปสู่อนาคต ในฐานะกระทรวงพลังงานเป็นผู้ดูแลเราเชื่อว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถประหยัดพลังงาน ในการเปลี่ยนแปลงที่จะบอกว่าเราจะหันไปใช้พลังงานทดแทน พลังงานสีเขียว ซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของ GDP ถ้าเกิดว่าเราสามารถลดต้นทุน เราสามารถที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น นี่ก็เป็นนโยบายของเมืองอัจฉริยะที่เราคิดว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุน ช่วยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งก็มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ทางกระทรวงฯ หรือทางรัฐบาล อยากที่จะเห็นทั้งประเทศร่วมมือกัน

รัฐบาลเองก็มีนโยบายในเรื่องของภาครัฐ นโยบายเพิ่มความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐมากขึ้น กระทรวงพลังงานเองก็ทำในเรื่องเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอกชนกับภาครัฐ สามารถไปด้วยกันได้ สามารถที่จะขับเคลื่อนควบคู่กันไป ท่านนายกฯ เน้น

มากโดยเฉพาะความร่วมมือในเรื่องของการวิจัย นวัตกรรมใหม่ ๆ ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สร้างเมืองที่ใช้พลังงานลดลง หรือใช้นวัตกรรมอื่น ๆ มากขึ้น ตรงนี้ก็คือแนวทางการขับเคลื่อนของประเทศ คือการนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยี สมัยใหม่มาทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย กระทรวงพลังงานเองก็เช่นกัน นโยบายของกระทรวงพลังงานโดยท่านรัฐมนตรีคือในเรื่องของ Energy 4.0 เช่นเดียวกันคือลดการใช้พลังงานแต่ประสิทธิภาพมากขึ้น



วันนี้เราเห็นภาพ และภาพก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเกิดประเทศไทยเดิน

ทางในระยะยาวนั้น การลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานเป็นสิ่งจำเป็น แต่ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันด้วย เมืองอัจฉริยะคือคำตอบ เมืองอัจฉริยะแนวทางที่จะนำพาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือเรื่องราวต่าง ๆ ที่กระทรวงพลังงานได้ดำเนินการอยู่.

วิกรม กรมดิษฐ์